



Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish

*Văn Phòng Linh Mục Thánh Xứ - Office of the Pastor*

## *Thư Cha Chính Xứ*



Chúa Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2024

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Chúng ta đang bước vào một tuần rất bận rộn. Bắt đầu với lễ trọng và buộc kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, với lễ vọng vào chiều Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024 và lễ chính ngày vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024. Xin nhớ coi qua các giờ lễ và địa điểm được đăng trong Tờ Thông Tin này. Trong ngày lễ này, các tín hữu mặc lấy tâm tình gì? Hãy nghe tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Xin Mẹ của chúng ta nắm lấy tay chúng ta, đồng hành với chúng ta đến vinh quang, mời gọi chúng ta vui mừng khi nghĩ đến thiên đàng. Chúng ta hãy ca tụng Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta và xin Mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy Thiên đàng trên mặt đất này.” (ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin 15/8 từ quảng trường thánh Phêrô)

Ngay sau ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sẽ là Đại Hội Thánh Mẫu Lần Thứ Nhất, được tổ chức cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại San Jose tại địa điểm là nhà thờ Đức Mẹ La Vang, trong ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật, ngày 16, 17 và 18 tháng 8 năm 2024. Đức cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá Giáo phận Orange, sẽ về chủ sự Đại Hội. Ước mong qua Đại Hội này, các tín hữu hành hương sẽ “có thể nhìn thấy Thiên đàng trên mặt đất này”.

Tôi xin chia sẻ với anh chị em lý do và thời điểm mà chúng ta tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Lý do là dù Đức Mẹ có hiện ra ở nơi nào trên thế giới thì sứ điệp mà con cái trần gian nhận được là Đức Mẹ luôn yêu thương con cái mình. Ở khu rừng La Vang Quảng Trị và ở đồi Tepeyac Guadalupe năm xưa cũng vậy. Đức Mẹ quan tâm, gần gũi, che chở và ban ơn cho con cái mình. Thì từ ngày 13 tháng 5 năm ngoái, Đức Mẹ cũng đã “hiện ra” tại trung tâm thành phố San Jose, trên mảnh đất mà trước đây là nhà thờ Thánh Patrick. Để tiếp tục hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt con cái Việt Nam tha hương. Cho nên tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu là để tôn vinh, tạ ơn và quyết tâm dõng bước theo Mẹ Maria. Còn thời điểm là vì bổn mạng của giáo xứ Đức Mẹ La Vang là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và cũng trùng với ngày Hành Hương Toàn Quốc, hằng năm tuân về Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị thuộc Tổng Giáo phận Huế.

Một điểm tiêu biểu tại Đại Hội Thánh Mẫu tại thành phố San Jose (xem thêm chi tiết của chương trình Đại Hội đăng trong Tờ Thông Tin này) chính là Cuộc Rước Kiệu trọng thể và vĩ đại tôn vinh Đức Mẹ La Vang qua các đường phố ở trung tâm thành phố San Jose, toàn là những con đường mang tên các thánh: St. John, St. Julian, St. James,... Sẽ có cảnh sát thành phố San Jose chặn các ngã đường cho đoàn rước xuống đường. Đức Mẹ La Vang sẽ đứng trên một con thuyền, tượng trưng cho Con Thuyền Hội Thánh và cũng là Con Thuyền của người Việt Tị Nạn, cùng Mẹ ra khơi. Rất hy vọng cuộc rước kiệu sẽ quy tụ 5,000 tín hữu tham dự. Cùng ca vang “Mẹ ơi! Đồi con dõng bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng” như là một lời cam kết và biểu lộ một niềm tin tưởng vào Mẹ Maria. Cùng với cuộc cung nghinh Đức Mẹ La Vang, còn có hai bài thuyết giảng quan trọng về Đức Mẹ của Đức Giám Mục, Thánh Lễ Đại Trào được cử hành vào lúc 6:00 PM Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 và Thánh Lễ Bế Mạc vào sáng Chúa Nhật, ngày 18 tháng 8 lúc 10:30 AM.

Hẹn gặp anh chị em và gia đình tại Đại Hội Thánh Mẫu.

**Lm. Giuse Lê Trung Tường**

Chánh xứ

*Our Lady of Lavang Church, 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 - (408) 291-6280*